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กรรมาธิการผู้มาประชุม  ๖๑  คน 

กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๒  คน  (ลาการประชุม) 
 

 เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว พันเอก อภิวันท์  วิริยะชัย  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ปฏิบัติหน้าที่
ประธานในที่ประชุม ได้เชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แปรญัตติเข้าช้ีแจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ  ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 

 เรื่องทีพ่ิจารณา 
    

   นัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แปรญัตติ 
  มาตรา ๑๑  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

• กรมชลประทาน 
มาตรา ๓๒ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 

• กองทุนจัดรูปที่ดิน 
รายการค้างพิจารณา 

• สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
- ช้ีแจงเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสํานักงานกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตรและค่าใช้จ่ายระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

มาตรา ๕ สํานักนายกรัฐมนตรี 
• สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
รายการค้างพิจารณา 
• สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

- ช้ีแจงเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย 
• กรมประชาสัมพันธ์ 

- ช้ีแจงเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว 
• องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
      (องค์การมหาชน)  

- ช้ีแจงเพิ่มเติม เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงานพื้นที่พิเศษเมือง
พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 
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มาตรา ๕ สํานักนายกรัฐมนตรี 
• สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๒ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
• กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
• กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
• กองทุนตั้งตัวได้ 

 
เรื่องพิจารณา 
 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอคําแปรญัตติ จํานวน ๑๙๓ คน แยกตามพรรค ดังนี้ 
พรรคประชาธิปัตย์  จํานวน  ๑๑๒  คน 
พรรคเพื่อไทย  จํานวน  ๖๖  คน 
พรรคภูมิใจไทย  จํานวน  ๑๒  คน 
พรรครักประเทศไทย  จํานวน  ๒  คน 
พรรคชาติไทยพัฒนา  จํานวน  ๑  คน 
ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เสนอคําแปรญัตติได้มอบหมายให้ตัวแทนสงวนคําแปรญัตติในที่ประชุม

เพื่อใช้สิทธิอภิปรายใน วาระที่ ๒ วาระที่ ๓ ต่อไป  พิจารณางบประมาณของหน่วยงานต่อจากการแปรญัตติ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 

กรมชลประทาน         ๓๕,๔๕๓,๓๔๑,๓๐๐ บาท          
            ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** *  -   บาท 

กองทุนจัดรูปที่ดิน         ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท          
            ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมชลประทานและกองทุนจัดรูปที่ดิน สรุปประเด็น
ต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับจํานวนงบกลางที่หน่วยงานได้รับจัดสรรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหน่วยงาน
ได้รับจัดสรรเพื่อดําเนินการจํานวนเท่าใดและได้รับจัดสรรงบประมาณจากพระราชกําหนดจํานวนเท่าใดมีแนวทางในการบริหาร
จัดการกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ว่าในส่วนงบกลาง ฯ งบประมาณจากพระราชกําหนด ฯ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างไร มีแผนในการพัฒนาแหล่งน้ําอยู่ในจังหวัดใดบ้างมีความครอบคลุมหรือไม่ อย่างไร 

- จากสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยมาก 
หน่วยงานประสบปัญหาและอุปสรรคใดในการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่าย
งบประมาณดังกล่าวอย่างไร 

- กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณที่ไม่มีความทั่วถึงมีการกระจุกตัวในบาง
พ้ืนที่ไม่มีการคํานึงถึงความจําเป็นเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา โดยเฉพาะในจังหวัดที่ประสบปัญหาแห้ง
แล้งซ้ําซาก เช่น จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดสรรงบประมาณควรมีการพิจารณาถึงการเพิ่มพ้ืนที่เขต
ชลประทานให้มีความทั่วถึงจังหวัดที่มีความแห้งแล้งซ้ําซากอันจะเป็นการแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดนั้นด้วย ขอให้
หน่วยงานดูแลจังหวัดที่มีความยากจนเป็นพิเศษหาแนวทางแก้ไขปัญหาการชลประทานที่ไม่ทั่วถึงของจังหวัดดังกล่าวด้วย 
การจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปขอให้คํานึงถึงยุทธศาสตร์การขอรายพื้นที่เขตชลประทานให้แก่จังหวัดที่ขาดแคลนพื้นที่
ชลประทานด้วย 
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- กรรมาธิการสอบถามหน่วยงานถึงผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ําและเพิ่มพ้ืนที่ชลประทานโครงการจัดทํา
แผนที่ภาพหรือแผนที่จากดาวเทียม (ระยะที่ ๕) โดยใช้ข้อมูลภาพออร์โธสี่เธิงตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
ข้อมูลภาพดาวเทียมจาก สทอภ. (GISTDA) จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท การจัดทําแผนที่หรือภาพถ่ายดังกล่าวมีการ
ให้บริการแก่หน่วยงานอื่นที่ต้องการข้อมูลภาพถ่ายหรือแผนที่หรือไม่ มีการใช้แผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่จากดาวเทียม
แก้ไขปัญหากับทรัพยากรน้ําอย่างไร 

- กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของหน่วยงานยังขาดยุทธศาสตร์
และแนวทางในการบริหารจัดการน้ําที่ดียังไม่สามารถสนองตอบปัญหาของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังไม่มี 
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําอย่างไรเป็นระบบ 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดําเนินการเขื่อนแม่วงศ์มีความคืบหน้าถึง
ขั้นตอนใด 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการดูแลสวัสดิการลูกจ้างของหน่วยงาน ปัจจุบันได้ค่าแรง ๓๐๐ บาทต่อ
วันหรือไม่ มีแนวทางในการทําความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไรมีการทําการประชาวิจารณ์ก่อนจัดทํา
โครงการหรือไม่ 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับแผนและการจัดการระบบการจัดเก็บน้ําและการระบายน้ําและ
แนวทางในการระบายน้ําในพื้นที่รับน้ํานอง ทั้งนี้ ขอแผนการบริหารจัดการน้ําทั้งหมดของหน่วยงานส่งให้แก่กรรมาธิการ 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้มีการสํารวจไว้แล้ว 
และขอให้ดูแลควบคุมโครงการที่มีปัญหาล่าช้าในการดําเนินงานแล้วมีการขยายงานออกไป เช่นโครงการในพื้นที่จะ
มหาสารคาม พ้ืนที่จังหวัดลพบุรี และโครงการที่เกี่ยวกับเขื่อนป่าสัก ทั้งนี้ ขอให้ดูแลประตูระบายน้ําบางโฉมศรีและการ
ระบายน้ําในพื้นที่ดังกลา่ว ประตูระบายน้ําไม่มีความแข็งแรง การเตือนภัยเกี่ยวกับน้ําก็ไม่มีประสิทธิภาพ ขอให้หน่วยงาน
ให้ความดูแลอย่างไรใกล้ชิด 

- กรรมาธิการขอบทสรุป บทวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่าน
มา ตลอดจนการคาดการณ์ปริมาณน้ําฝนและปริมาณน้ําในเขื่อนในปี ๒๕๕๕ มีจํานวนมากน้อยเพียงใด มีแนวทางในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําทรายขาว โครงการเขื่อนยางกั้นแม่น้ํากก 
โครงการอ่างเก็บน้ําคลองแห้ง จังหวัดกระบี่ มีความคืบหน้าอย่างไร ทั้งนี้ โครงการเขื่อนขาดน้ําผาจุก จ.อุตรดิตถ์ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ชี้แจงเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสํานักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและค่าใช้จ่ายระบบงานสารบัญ

อิเล็คทรอนิกส์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร          
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
และค่าใช้จ่ายระบบงานสารบัญอิเล็คทรอนิกส์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารสํานักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและค่าใช้จ่าย
ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์กรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่กรมฝนหลวงยังไม่มีผลเป็นหน่วยงานตามกฎหมาย 
เนื่องจากกฎหมายที่เสนอให้มีการแก้ไขสํานักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ขอให้หน่วยงานชี้แจงกรณีดังกล่าว 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    ๒๙๖,๙๒๓,๓๐๐  บาท          
            ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- จากวิสัยทัศน์ของหน่วยงานการส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบราชการ การพัฒนาระบบราชการดังกล่าวมี
การนําระบบธรรมาภิบาลเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการหรือไม่ โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการมีการเชื่อมโยงข้อมูลของกลุ่มจังหวัดได้จริงหรือไม่ มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในแต่ละ
จังหวัดอย่างไร มีแนวคิดในการจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัดในพื้นที่จังหวัดใหญ่ ๆ อย่างไร การจัดสรรงบประมาณมี
การคํานึงถึงประชากรในจังหวัดดังกล่าวหรือไม่ การจัดสรรงบประมาณแก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรมีการดําเนิน 
การร่วมกับระหว่างสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรหา
แนวทางร่วมกันในการจัดสรรงบประมาณ ควรคํานึงถึงความจําเป็นและการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึง 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินโบนัสแก่ข้าราชการในปี ๒๕๕๕ มีการจ่ายเงินให้แก่
ข้าราชการหรือไม่ จ่ายจากส่วนใดบ้าง หน่วยงานใดที่จะมีการยุบหรือโอนบ้างตรวจสอบให้มีความโปร่งใสอย่างไร 

- จากสรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการ
โอนงบประมาณจากโครงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ 
โอนเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสํานักงาน ก.พ.ร. รายการครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็น
รายการครุภัณฑ์ใด 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับโครงการอบรมสัมมนาต่าง ๆ มีเป้าหมายในการอบรมสัมมนาบุคคลใดบ้าง 
จํานวนผู้ที่เข้าร่วมในแต่ละรุ่นมีจํานวนกี่คน ค่าอาหารแต่ละมื้อที่มีจํานวนที่สูงมากเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบที่
กําหนดไว้หรือไม่ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการจัดโครงการต่าง ๆ ขอให้มีการดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม
ดําเนินการด้วย เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเก่ียวกับแนวคิดในการจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาจากเกณฑ์ประชากร
และพื้นที่ที่มีความยากจนหรือไม่ 

- จากผลผลิตการยกระดับการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ  
งบรายจ่ายอ่ืน โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ งบรายจ่ายอ่ืน โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ มีการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการหรือไม่ มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
อย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยขอรับจัดสรร
เป็นจํานวน ๕,๖๐๐,๔๐๐ บาท มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมอย่างไร 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผลการวิจัยเชิงนโยบายในประเด็นต่าง ๆ ขอ ๒ ปี 
ย้อนหลังให้แก่กรรมาธิการ 

- จากการที่องค์กรในระดับสากลประเมินคะแนนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันของไทยอยู่ใน
เกณฑ์ที่ตํ่ามาก หน่วยงานในฐานะที่เป็นหน่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบราชการมีทัศนะคติกับปัญหาคอรัปช่ันอย่างไร 
มีการต้ังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแนวทางให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังหรือไม่ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่
มีความสําคัญอย่างยิ่งที่ควรมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

- กรรมาธิการสอบถามถึงการยุบรวมกรมอุทยานแห่งชาติ พันธ์ุพืช และสัตว์ป่ามีการเสนอให้ยุบรวมกับ
กรมป่าไม้เป็นแนวคิดของหน่วยงานที่เสนอต่อรัฐบาลหรือไม่ หรือเป็นแนวคิดของหน่วยงานใด 

- จากข้อมูลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดที่มีการเบิกจ่ายงบเพียงร้อยละ ๑๐ ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายที่น้อยมาก 
หน่วยงานในฐานะที่ดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเห็นว่าควรจัดสรรงบประมาณให้กลุ่ม



 
๕

จังหวัดอีกหรือไม่ อยู่กลุ่มจังหวัดนําไปใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก กรรมาธิการเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปควร
พิจารณาประโยชน์ที่ได้รับจากงบกลุ่มจังหวัดด้วย 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดจํานวน 
๒ วัน จํานวน ๑,๘๐๕,๖๐๐ บาท ค่าอาหาร ๑,๐๐๐ บาท ต่อมื้อต่อคน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๕ บาทต่อมื้อ
ต่อคน ค่าอาหารและค่าอาหารว่างดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ กรรมาธิการเห็นว่าค่าอาหารและ
อาหารว่างดังกล่าวมีราคาสูงที่เกินไป 

มติคณะกรรมาธิการ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ มีมติปรับลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ ว่าราชการจังหวัด 

ลง ๔๒๐,๐๐๐บาท 
 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี        
ชี้แจงเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย 

               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานช้ีแจงเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย 
คํานวณอย่างไร มีเป้าหมายหรือประโยชน์ใดที่จะได้รับการดําเนินการดังกล่าวนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นผู้เดินทางไป
ประชาสัมพันธ์ด้วยตนเอง การดําเนินการดังกล่าวมีความซ้ําซ้อนกับการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) หรือไม่ 

 

กรมประชาสัมพันธ์         ๑,๖๐๕,๗๗๒,๒๐๐ บาท          
            ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมประชาสัมพันธ์ สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- ขอให้หน่ วยงานชี้ แจงรายละ เอี ยดค่ า ใช้ จ่ าย ดํ า เนินการด้ านการประชาสัม พัน ธ์ของรั ฐ  
งบประมาณ ๑๑๑,๑๖๑,๘๐๐ บาท ตามผลผลิตข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ 

- จากข้อสังเกตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่ากรมประชาสัมพันธ์ควรมีมาตรการตรวจสอบดูแลโดยใช้
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อกํากับดูแลการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งทางสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ให้ทําหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างเที่ยงตรง มีการจัดสรรเวลาอย่างเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและมีหน่วยเฝ้าระวังการใช้สื่อ 
ที่สร้างความแตกแยกนั้น ๑ ปีที่ผ่านมาผลการดําเนินการเป็นอย่างไรมีการดําเนินการตามข้อสังเกตหรือไม่ 

- ตามแผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ผลผลิต การพัฒนาติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน หมวดงบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกัน
ชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ ๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการประกันชีวิตแบบ
ไหน และประกันเจ้าหน้าที่ต้ังแต่ระดับไหนต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยหรือไม่ ส่วนกรณีเสียชีวิต
และบาดเจ็บจะได้รับเงินจํานวนเท่าไร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการลดงบประมาณด้วยสาเหตุใด 

- หน่วยงานมีแผนควบคุมรายการสื่อโทรทัศน์ต่าง ๆ หรือไม่ กรณีที่มีการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ
เกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายต่าง ๆ ก่อให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่าง หน่วยงานมีบทบาทต่อกรณีดังกล่าวอย่างไร 

- ตามแผนงาน พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานมีนโยบายส่งเสริมสินค้า OTOP ให้เป็นสินค้า ๕ ดาวอย่างไร ในอนาคต
ทิศทางธุรกิจ SME จะก้าวไปในทิศทางใด 
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องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน)  
ชี้แจงเพิ่มเติม เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 

  กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ในส่วนเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา 
และพื้นที่เชื่อมโยง สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- ช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นความซ้ําซ้อนในการของบประมาณของสํานักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่
เชื่อมโยงในสังกัดขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับพ้ืนที่หน่วยงานรักผิดชอบนอกจากเมืองพัทยาแล้วมีพ้ืนที่ใดบ้างที่หน่วยงาน 
มีหน้าที่ในการรับผิดชอบโครงการดังกล่าว พ้ืนที่ที่ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๙ แห่ง ได้แก่พ้ืนที่ใดบ้าง 

- กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการดําเนินการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี กรรมาธิการเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวมีความสําคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี        ๓,๖๖๒,๐๙๒,๗๐๐ บาท          
            ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** *  -   บาท 
              กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ       ๖๗,๙๖๙,๙๓๙,๙๐๐ บาท             
            ไม่มีรายการปรับลด       -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สรุปประเด็น
ต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานสถานะหนี้เสียของกองทุนในปัจจุบันมีจํานวนเท่าใด ปัจจุบัน
กองทุนทั้งหมดในกรุงเทพมีจํานวนกี่กองทุนในจังหวัดต่าง ๆ มีจํานวนกี่กองทุน 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับโครงการ SML ปัจจุบันในการทําประชาคมใช้เงินจํานวนเท่าใด SML  
มีความแตกต่างอย่างไรกับโครงการชุมชนพอเพียง การประชุมและตรวจสอบดําเนินการอย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่แต่ละชุมชนจะดําเนินการมีการควบคุมการดําเนินโครงการ
หรือไม่ อย่างไร เช่น กรณีที่ชุมชนต้องการนําเงินไปก่อสร้างถนนชุมชนสามารถขอรับสนับสนุนจาก SML ได้หรือไม่ 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเงินกู้ในแต่ละกองทุนว่ามีการกู้เงินจํานวนเท่าใด วงเงินเท่าใด 
เป็นหนี้เท่าไร การชําระหนี้คืนแยกกองทุนเป็นรายจังหวัดและขอรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้เสียของกองทุนในแต่ละจังหวัด 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนกองทุนในแต่ละจังหวัดที่มีการจัดทําบัญชีและรายงานของงบ
การเงิน มีการตรวจสอบงบการเงินตามเกณฑ์มาตรฐานที่กองทุนได้กําหนดไว้แต่ละจังหวัดมีจํานวนกี่กองทุน มีอีก 
ก่ีกองทุนที่ยังทําไม่ได้ แยกเป็นรายจังหวัด 
  ****  *** *  

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี        ๖,๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท             
            ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- จากรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคข้อที่ ๒ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีที่ได้มีการกําหนดไว้ต้ังแต่เริ่มต้น ปัจจุบันการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์น้อยมากมี
แนวทางอื่นในการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือไม่ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดําเนินการแต่งต้ัง
แล้วเสร็จหรือไม่ ขอรายละเอียดเป็นเอกสาร ขอให้นําข้อสังเกตเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กองทุนไปปรับปรุงเพื่อ
ประโยชน์ในการเข้าถึงกองทุนของประชาชนด้วย 



 
๗

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในเรื่องของเจ้าหน้าที่ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ระดับปริญญาตรีและ
ค่าจ้างเพื่อดําเนินการบริหาร เจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีการกําหนดคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอย่างไร ค่าใช้จ่าย Call Center 
เป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดหรือเป็นค่าใช้จ่ายที่มีการแบ่งในแต่ละจังหวัด 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาสตรีที่สามีเสียชีวิตจากพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ 
สตรีที่มีการล่วงละเมิดทางเพศ บทบาทของกองทุนในการให้ความช่วยเหลือมีน้อยมากสังเกตได้จากเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น 
ผู้เสียหายเหล่านั้นจะขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิต่าง ๆ มีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานเป็น
หน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือแก่สตรีอย่างไร 

- กรรมาธิการขอหลักเกณฑ์ วิธีการและกฎหมายในการกู้ยืมเงินของกองทุน มีเงื่อนไขในการกู้ยืมการคิด
อัตราดอกเบี้ยอย่างไร ขอรายละเอียดเป็นเอกสารให้แก่กรรมาธิการและขอให้หน่วยงานช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรี
ที่ทํางานในโรงงานได้มีส่วนเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนด้วย 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของกองทุนมีการกําหนดกรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกองทุนแล้วหรือไม่ ขอให้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติในปีแรกเพื่อให้กรรมาธิการได้พิจารณาว่าหน่วยงาน
ประสบปัญหาและอุปสรรคใดบ้างในการดําเนินการ 

 

กองทุนตั้งตัวได้         ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท             
            ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกองทุนตั้งตัวได้ สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดความชัดเจนเกี่ยวกับของหน่วยงานที่กํากับดูแลควรเป็นกระทรวงศึกษาธิการ
หรือสํานักนายกรัฐมนตรี 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน สามารถสร้างผู้ประกอบการรายย่อยได้
มากน้อยเพียงใด สามารถสร้างงานและสร้างรายได้แก่นักศึกษาได้มากน้อยเพียงใด มีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักศึกษาในชนบทเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่ไม่มีความคืบหน้าเป็นเพราะ
เหตุใด มีปัญหาหรืออุปสรรคใดในการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว 

 
รายการสงวนความเห็นของคณะกรรมาธิการ 

    กรมชลประทาน 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมชลประทานลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมชลประทานลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
    กองทุนจัดรูปที่ดิน 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนจัดรูปที่ดินลงร้อยละ ๕ 



 
๘

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนจัดรูปที่ดินลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๕ 

นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ , กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกองทุนต้ังตัวได้ 

     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ , 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกองทุนต้ังตัวได้ ลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ , 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกองทุนต้ังตัวได้ ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
              เลิกประชุมเวลา ๒๒.๓๐ นาฬิกา   

นางสาวนภาพร  ก่อแก้ว  ผูส้รุปผลการประชุม 
                             นายไชยกร  สทุโธ ผู้สรุปผลการประชุม 

         นางสาวอนุสรา  เกื้อขํา ผู้สรปุผลการประชุม 
                           นางสาววิภาณี  สมประสงค์  ผู้บันทึกข้อมูล

                  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
                         พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

         สํานักกรรมาธิการ  ๑ 


